

**การศึกษา :** ผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  
สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 7 ฟังหมื่น

**ผู้ศึกษา :** นางสาวจุฑามาศ เจริญแก้ว

**สถานศึกษา :** โรงเรียนเทศบาล 7 ฟังหมื่น

## บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 7 ฟังหมื่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 7 ฟังหมื่น จำนวน 34 คน สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเลือก เครื่องมือที่ใช้ในการจัดกิจกรรมได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ คู่มือแผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และแบบประเมินประเมินพัฒนาการ นำมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การศึกษาพบว่า

ผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 7 ฟังหมื่น ดังนี้

1. การเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 7 ฟังหมื่น ในภาพรวมพบว่า การพัฒนาการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.50 หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.30 แสดงว่า หลังเรียนมีการพัฒนาสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.23

2. การเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 7 ฟังหมื่น แยกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่นักเรียนมีพัฒนาการสูงกว่าด้านอื่น ๆ คือ ทักษะด้านการรู้ค่าจำนวน รองลงมาคือ ด้านการจำแนกเปรียบเทียบ ด้านการจัดหมวดหมู่ และด้านการเรียงลำดับเป็นต้น

## กิตติกรรมประกาศ

การศึกษานี้สำเร็จได้ด้วยดี ด้วยความเมตตากรุณาและช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากนางผ่องพรรณ ปินตาแสน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 7 ฟิ่งหมื่น นางวรรณุช อินทร์อำ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ และนางสาววงลักษณ์ วงศ์ราษฎร์ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 7 ฟิ่งหมื่น ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์พร้อมทั้งช่วยแก้ปัญหาและตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ให้ชัดเจนและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ตลอดจนคอยให้กำลังใจและเอื้ออาทรต่อผู้ศึกษาด้วยดีเสมอมา ผู้ศึกษารู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาเป็นอย่างยิ่ง และขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ผู้ศึกษาใคร่ขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ช่วยคลบบันดาลให้ท่านทั้งหลาย ดังที่กล่าว นามข้างต้น ประสบความสุข สมหวัง และเจริญในหน้าที่การงานยิ่งๆ ขึ้นไป และผู้ศึกษาขอน้อมกราบระลึกถึงพระคุณของคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ให้การศึกษาล้ำเรียนมาแต่ดั้น และครูอาจารย์ทุกท่านที่เคยอดรมสั่งสอนให้ความรู้ตลอดมา และขอขอบพระคุณผู้ร่วมงาน ที่ได้เป็นกำลังใจในการทำศึกษาดำเนินดีเสมอมา

จุฑามาศ เจริญแก้ว

ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 7 ฟิ่งหมื่น